

Số: /BC-UBND

Khánh Lâm, ngày 17 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình, hoạt động, quản lý, sử dụng các Trung tâm văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Khánh Lâm

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-HĐND, ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau. Về việc khảo sát tình hình hoạt động, quản lý, sử dụng các Trung tâm sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau. UBND xã Khánh Lâm xin báo cáo cụ thể như sau:

1. Khái quát tình hình chung

Khánh Lâm là một xã nghèo nằm trong chương trình 135 của Chính phủ với diện tích tự nhiên là 10.876,83 ha, địa giới hành chính được chia thành 14 ấp. Dân số 3.524 hộ với 13.552 khẩu. Dân tộc khmer 553 hộ với 1581 khẩu chiếm 15,69%. Hộ nghèo 210 hộ chiếm 5,96% hộ cận nghèo 56 hộ chiếm 1,69%. Trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc 85/553 hộ chiếm 40,47% hộ cận nghèo dân tộc 8/ hộ chiếm 1,44%. Đời sống của nhân dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, một bộ phận sống bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, mua bán kinh doanh, dịch vụ nhỏ, cơ sở hạ tầng còn thấp từ đó làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

2. Tình hình xây dựng, quản lý hoạt động Salatel.

a. Kết quả đầu tư xây dựng Salatel.

Trên địa bàn xã Khánh Lâm đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đông nhất, cho nên UBND xã chọn ấp 6 để xây dựng Trung tâm sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số (Salatel). Thời gian triển khai xây dựng năm 2014 và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2015.

Tổng diện tích xây dựng Salatel là 3.000m², diện tích đất được người dân hiến, tặng (Ông Lương Văn Nghi) tình hình quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Salatel do UBND xã quản lý.

Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng Salatel là UBND tỉnh Cà Mau hỗ trợ; Tổng kinh phí được cấp ủy quyền phê duyệt xây dựng là 2 tỷ 9 trăm triệu, kinh phí đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

b. Hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng và kết quả hoạt động

UBND xã Khánh Lâm được UBND tỉnh Cà Mau đầu tư xây dựng 01 điểm sinh hoạt Salatel, xây dựng đúng theo thiết kế, hiệu quả các hạng mục công trình, nghiệm thu và đưa vào dụng.

Tình hình hoạt động của Salatel; Hằng năm Ban trị sự tổ chức cho người dân sinh hoạt 2 lần trên năm (Chôl chnăm thmây và lễ SenĐol ta) số lượng người dân đến dự trên 300 người. Hằng năm Ban trị sự phối hợp với Phòng dân tộc tổ chức 2 cuộc có trên 350 người tham dự về công tác tuyên truyền phổ biến luật, các quy định của nhà nước về chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số. UBND xã tổ chức được 2 lớp dạy chữ Khmer có 60 em là người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia, nhằm để giữ gìn được tiếng nói và chữ viết bản sắc văn hóa dân tộc. từ đó nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao và có ý thức giữ gìn bảo quản Salatel rất tốt.

Công tác, phối hợp, kiểm tra được các ngành các cấp chi bộ chính quyền luôn quan tâm và giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban trị sự hoạt động có hiệu quả.

Tình hình hoạt động của Ban trị sự Salatel luôn được duy trì, đoàn kết nội bộ, việc bầu chọn , miễn nhiệm thành viên Ban quảng trị đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ, rõ ràng; Hằng năm Ban trị sự có xây dựng quy chế hoạt động của Salatel.

3. Khó khăn, hạn chế

Khó khăn hiện nay Salatel đã bị hư như nền bị sụp lún, tường bị nứt, la phong bị hư, hoa văn bị sứt, mái nhà bị dột.

4. Đề xuất, kiến nghị

UBND tỉnh và Ban dân tộc tỉnh Cà Mau xem xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa Salatel. Vì từ khi xây dựng cho đến nay chưa có bảo dưỡng duy tu và sửa chữa.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình, kết quả hoạt động, quản lý, sử dụng các Trung tâm sinh hoạt văn hóa của đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Khánh Lâm./.

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh Cà Mau;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH